



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที 20 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2552 หน้า 1

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

กมธ.แฉ.ร.เอกชนปั้นเด็กผี รับเงินฟรี-แฉศ.ล่อมคอก

กมธ.การศึกษาห้วง ร.ร.ปั้นเด็กผีหวังรับเงินเรียนฟรี 15 ปี แฉเอกชนบางแห่งถึงขั้นตั้งโรงเรียนเพื่อหากินโดยเฉพาะ ถือเป็นการปล้นชาติ แฉ ศธ.คลดอกกุเหล็กเอาผิด ด้าน สพฐ.ขออธิบดีกรมการปกครองรับให้ทะเบียนราษฎรช่วยตรวจสอบเลข 13 หลักอีกครึ่ง

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ที่รัฐสภา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมาธิการ (กมธ.) การศึกษา สภาผู้แทนราษฎรมีนายอภิชาติ การิกาญจน์ ประธาน กมธ.การศึกษา เป็นประธานการประชุม โดยมีการพิจารณานโยบายเรียนฟรี 15 ปี โดยมีนายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นางศรีวิการ์ เมฆวัชรชัยกุล รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ชี้แจงโดย กมธ.ซักถามถึงแนวปฏิบัติของนโยบายเรียนฟรี 15 ปี เช่น การจัดซื้อหนังสือเรียน คุณภาพหนังสือเรียน การแจกเงินให้ผู้ปกครองนำไปซื้อชุดนักเรียน และอุปกรณ์การเรียน เป็นต้น

นายสมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ ส.ส.ประชาธิปัตย์ และที่ปรึกษา กมธ.การศึกษา กล่าวว่า ห่วงปัญหาการจัดทำตัวเลขเท็จของจำนวนนักเรียน หรือเด็กผี เพื่อขอใช้สิทธิรับเงิน ปัญหานี้เกิดขึ้นมานานแล้วในสังคมไทย โดยเฉพาะโรงเรียนเอกชนบางแห่ง และโรงเรียนมัธยมขนาดเล็กที่มีนักเรียนไม่มาก เมื่อรัฐบาลประกาศนโยบายเรียนฟรี 15 ปี จึงเป็นแรงจูงใจทำให้โรงเรียนสร้างเด็กผีมากขึ้นกว่าเดิม ในอดีตเด็กผีจะได้รับเงินอุดหนุนอย่างเดียว แต่ในปีการศึกษาหน้าจะได้รับเงินทั้ง 5 รายการ เป็นเงินมหาศาล ซึ่งจะเป็นเส้นทางอันตรายของนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ดังนั้น ศธ.ต้องกำชับเรื่องนี้ไปยังโรงเรียนทุกแห่ง เพื่อคาดโทษไว้ก่อน และควรกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจนด้วย เพราะถือเป็นการปล้นทรัพยากรของชาติผ่านโรงเรียน

นายประกอบ รัตนพันธ์ ส.ส.ประชาธิปัตย์ และโฆษก กมธ.การศึกษา กล่าวว่า สิ่งที่ห่วงคือ การนำเด็กผีเข้ามาในรายชื่อโรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนเอกชนบางแห่งที่ตั้งขึ้นเพื่อหาผลประโยชน์จากการศึกษา แม้ ศธ.ระบุว่า สามารถตรวจสอบหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักได้ แต่มีช่องทางคือ โรงเรียนเหล่านี้นำชื่อเด็กนักเรียนมาใส่ไว้ และจ่ายเงินบางส่วนให้เด็ก แม้ไม่ได้มาเรียนก็ตาม

นายชัยพลภักดิ์ เสรีรัตน์ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.กล่าวว่า วันที่ 27 กุมภาพันธ์ จะให้โรงเรียนในสังกัดชี้แจงทำความเข้าใจเรื่องนโยบายเรียนฟรี 15 ปี กับผู้ปกครองทั่วประเทศว่า นักเรียนจะได้รับการสนับสนุนใน 5 รายการ คือ ค่าเล่าเรียน ชุดนักเรียน ตำราเรียน อุปกรณ์การเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อให้ผู้ปกครองเข้าใจ นอกจากนี้ สพฐ.กำลังให้โรงเรียนทั่วประเทศในสังกัดกว่า 3 หมื่นแห่ง สืบสวนว่ามีนักเรียนคนใดสละสิทธิ ไม่ขอรับการสนับสนุน จะได้ข้อมูลประมาณวันที่ 6 มีนาคม ส่วนนักเรียนผีนั้น สพฐ.มีระบบการตรวจสอบด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ส่วนเด็กที่ไม่มีเลข 13 หลัก เช่น เด็กชายขอบ สพฐ.กำหนดรหัสพิเศษให้อยู่แล้ว แต่เพื่อความมั่นใจ อธิบดีกรมการปกครองรับปากจะให้สำนักทะเบียนราษฎรช่วยตรวจสอบเลข 13 หลัก อีกครึ่งหนึ่ง

นางเกื้อกุล เตือนกุล นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนศึกษาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปัญหาเด็กผีในโรงเรียนเอกชนน่าจะน้อยมาก โดยช่วงปี 2550-2551 สมาคมไม่ได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับเด็กผีเลย

นางพวงทอง อ่อนจรัส ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้โรงเรียนสาธิตทั่วประเทศหารือร่วมกัน 2 ครั้ง เกี่ยวกับนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ซึ่งรัฐบาลอุดหนุนใน 5

รายการ ที่ประชุมมีมติขอรับการสนับสนุนเพียง 4 รายการ คือ ค่าเล่าเรียน ตำราเรียน อุปกรณ์การเรียน และ ชุดนักเรียน ส่วนค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนนั้น โรงเรียนสาธิตไม่ขอรับการสนับสนุน แต่จะขอเก็บจากผู้ปกครองเอง เนื่องจากแต่ละปีจัดกิจกรรมเพื่อเสริมศักยภาพนักเรียนค่อนข้างมาก อีกทั้ง ต้องจ้างครูอัตราจ้างจำนวนมาก จึงต้องมีรายได้เพื่อรองรับตรงนี้ ซึ่งผู้ปกครองก็เข้าใจ

"ทั้ง 4 รายการที่โรงเรียนสาธิตขอรับการสนับสนุนนั้น ส่วนค่าใช้จ่ายที่เกินจากเงินสนับสนุนของรัฐ ผู้ปกครองต้องรับผิดชอบเอง เช่น ชุดนักเรียนของโรงเรียนสาธิต ซึ่งไม่เหมือนชุดนักเรียนทั่วไป ค่าใช้จ่ายส่วนนี้จึงสูงกว่า ส่วนอุปกรณ์การเรียนการสอนนั้น โรงเรียนจะจัดหาวัสดุที่มีคุณภาพ แต่หากมีค่าใช้จ่ายส่วนเกิน ผู้ปกครองต้องดูแลในส่วนนี้ ทั้งนี้ จะเชิญผู้ปกครองประชุมเพื่อหารือในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ เพื่อแจ้งให้ทราบ และให้ผู้ปกครองยื่นความจำนงว่าจะขอรับการสนับสนุนหรือไม่ คาดว่าจะได้รายชื่อนักเรียนที่ขอรับการสนับสนุนทั้งหมดเร็วๆ นี้ ก่อนส่งรายชื่อต่อไปยัง สกอ.ภายในวันที่ 2 มีนาคม" นางพวงทองกล่าว และว่า นักเรียนสาธิตทั้งหมด 4,800 คน ส่วนครูมี 248 คน เกือบครึ่งเป็นพนักงานอัตราจ้าง ทางโรงเรียนต้องใช้เงินปีละ 10 ล้านบาท ในการจ้างครูอัตราจ้างเหล่านี้เข้ามาสอน เพราะฉะนั้นทางโรงเรียนจำเป็นต้องมีรายได้เพื่อมา รองรับตรงนี้ ซึ่งผู้ปกครองก็เข้าใจ

นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) โรงเรียน มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) และ โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ขอรับเงินอุดหนุนเพียง 4 รายการ เช่นเดียวกับ โรงเรียนสาธิตอื่นๆ และไม่ขอรับค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ขณะนี้อยู่ระหว่างสำรวจผู้ปกครองแต่ละคนว่าใครบ้างจะขอรับสิทธิ และใครบ้างจะสละสิทธิ ส่วนของผู้ที่สละสิทธินั้นจะนำเงินไปช่วยครอบครัวเด็กที่จำเป็น จะประชุมชี้แจงผู้ปกครองในวันที่ 28 กุมภาพันธ์

นายสุชม เฉลยทรัพย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (มสด.) กล่าวว่า มสด.จะประชุมร่วมกับผู้ปกครองเร็วๆ นี้ คงจะได้ความชัดเจน ทั้งนี้ จะรณรงค์เรื่องจิตสาธารณะที่จะให้ผู้ปกครองสละสิทธิ เพื่อรัฐบาลจะได้นำเงินส่วนนี้ไปช่วยเหลือโรงเรียน และเด็กที่ยากจนและขาดแคลนกว่า

นายสุเมธ แย้มมน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวว่า มอบหมายให้โรงเรียนสาธิตในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทั้ง 55 แห่ง ไปสำรวจความคิดเห็นผู้ปกครองว่า จะมีผู้สละสิทธิหรือไม่ใน 3 รายการ ได้แก่ ชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน และตำราเรียน จากนั้นให้รายงาน สกอ. ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ เบื้องต้นได้คุยกับโรงเรียนสาธิตแล้วว่าทั้ง 3 รายการ เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่นักเรียนทุกคนมีสิทธิได้รับตามรัฐธรรมนูญ ดังนั้น ถ้าจะสละสิทธิ จะเป็นการสละสิทธิรายบุคคล ไม่ใช่สละสิทธิทั้งสถานศึกษา ส่วนอีก 2 รายการ คือ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนนั้น โรงเรียนสาธิตทั้งหมดจะไม่รับเงินอุดหนุน เพราะผู้ปกครองเต็มใจสนับสนุนอยู่แล้ว ส่วนค่าเล่าเรียนที่จัดสรรผ่านรูปแบบเงินอุดหนุนรายหัวนั้น ได้รับอยู่แล้ว

วันเดียวกัน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายณพพร สุวรรณรุจิ รองเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (กพป.) เปิดเผยภายหลังคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับปฐมวัย ซึ่งมีนางสายสุรี จุติกุล เป็นประธาน เข้าพบนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เพื่อรับทราบนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการพัฒนาระดับปฐมวัยว่า นายกฯ ยืนยันว่าต้องให้ความสำคัญเด็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา จนอายุอย่างน้อย 2 ปี และเรื่องการรักการอ่าน ที่เริ่มตั้งแต่เล็กๆ การดูแลศูนย์เด็กเล็ก ต้องแยกแยะระหว่างเมืองกับชนบท การบริหารศูนย์เด็กเล็ก ควรโอนให้ท้องถิ่นเป็นผู้ดูแล

"นอกจากนี้ ได้รายงานไว้ในช่วง 3 ปีข้างหน้า ต้องปรับปรุงมาตรฐาน และคุณภาพการให้บริการแก่เด็กปฐมวัยทุกระดับที่เน้นการพัฒนา และการใช้สื่อการเรียนรู้ที่เพิ่มคุณภาพเด็ก การดูแลเรื่องความปลอดภัยของเด็ก และทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย บทบาทสื่อมวลชนที่จะช่วยกระตุ้นให้สังคมเข้าใจความสำคัญของเด็กวัยนี้" นายณพพรกล่าว